

หน่วยงาน : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการศึกษาวิจัย -เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน	- บางกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	- ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ โควิด๑๙	- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	- ดำเนินการตามการควบคุมภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มวิชาการ
-เพื่อให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		- มีการกำกับให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน				
-เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้และความสามารถในการทำวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการวิจัยและนวัตกรรม	- บุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับการวิจัย / R๒R	- มีแผนการจัดการความรู้ งานวิจัยและ นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพนักวิจัยของหน่วยงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัย				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ
กระบวนการบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติงานและ บรรลุเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัย และมติกรม.	- บางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน	- มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดหลัก ของหน่วยงาน	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	ดำเนินการตาม การควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มอำนวยการ
- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้ตามระยะเวลา งบประมาณและ รายละเอียดอย่างครบถ้วน และเพื่อให้ผลการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและถูกต้อง ตามระเบียบ		- มีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา และควบคุมดูแล การเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างเคร่งครัด				
งานบริการคลินิก - เพื่อให้การบริการทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน	สถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ส่งผลให้เกิด ความเสี่ยงต่อการขาด แคลนทรัพยากรวัสดุทาง การแพทย์ เช่น surgical mask ,Alcohol gel	- จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีและให้มีมาตรฐาน สถานบริการคลินิกทันตกรรม	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	ดำเนินการตาม การควบคุม ภายในที่มีอยู่	๓๐ ก.ย. ๖๕ กลุ่มวิชาการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕